
sþ. 128. Fyrirspurn [114. mál]
til samgönguráðherra um öryggismál varðandi þyrlurekstur.

Frá Eiði Guðnasyni.

1. Hve margar þyrlur hafa verið skráðar í Íslenska flugflotanum og hvenær?
2. Hve margar af þessum þyrIum eru enn í rekstri, og hver hafa orðið endalok

þeirra sem ekki eru lengur á loftfaraskrá ?
3. Telur samgönguráðherra ekki nauðsynlegt að fram fari nú þegar ítarleg athugun

á öllum öryggisþáttum (viðhaldi, þjálfun og eftirliti) þessarar greinar flug-
rekstrar hér á landi?
Skriflegt svar óskast.


